

Số: 217/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2017

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG BẾN TRE

ĐẾN Số: 193  
Ngày: 27/2  
Chuyên: CT đoàn để tạo  
Lưu hồ sơ số: B.T.C

## HƯỚNG DẪN

Thực hiện Nghị quyết số 09<sup>C</sup>/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện Nghị quyết số 09<sup>C</sup>/NQ-BCH ngày 18/10/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn như sau:

### I. Mục đích, yêu cầu.

#### 1. Mục đích:

Thực hiện Quyết định số 1173/QĐ-TLĐ ngày 07/7/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, để Đề án có tính khả thi và thực hiện được trong toàn quốc với mục tiêu phục vụ thiết thực cho đoàn viên công đoàn và công nhân lao động, Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất” là yếu tố quyết định để triển khai dự án.

#### 2. Yêu cầu:

Các cấp công đoàn trong toàn quốc thực hiện điều chỉnh giảm 10% chi hành chính và 10% chi hoạt động phong trào trong 04 năm 2017-2020 dành phần giảm tạo nguồn đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn theo Đề án nêu trên (sau đây gọi tắt là nguồn điều chỉnh giảm)

### II. Nội dung:

#### 1. Mức điều chỉnh:

Thực hiện Quyết định số 826/QĐ-TLĐ ngày 7 tháng 7 năm 2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành mục lục thu chi tài chính công đoàn các đơn vị dự toán căn cứ vào nhiệm vụ và yêu cầu công tác năm từ đó xem xét cân đối đảm bảo điều chỉnh giảm dành ra 10% chi hành chính và 10% chi hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn. Khi tính nguồn điều chỉnh giảm không bao gồm: nguồn thu khác, thu kinh phí công đoàn nơi chưa có tổ chức công đoàn và các khoản kinh phí cấp trên, chuyên môn, chính quyền hỗ trợ để chi cho hành chính và hoạt động phong trào.

## **2. Thực hiện công tác dự toán điều chỉnh chi hành chính, chi hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn:**

Các đơn vị dự toán của các cấp công đoàn xác định số điều chỉnh giảm trong dự toán tài chính công đoàn 04 năm (từ năm 2017 đến năm 2020).

Số điều chỉnh giảm trong năm dự toán được xác định tạm tính trên cơ sở số quyết toán nội dung chi hành chính và chi hoạt động phong trào của năm trước liền kề năm thực hiện (ví dụ như số dự kiến điều chỉnh giảm năm 2017 được tạm tính trên số quyết toán năm 2015).

Số điều chỉnh giảm được xác định trong dự toán tài chính do công đoàn cấp trên quản lý tài chính xem xét, thẩm định, phê duyệt và là căn cứ pháp lý bắt buộc đơn vị dự toán thực hiện. Công đoàn cấp trên duyệt giao dự toán cho đơn vị dự toán công đoàn cấp dưới: Mục 29 Quản lý hành chính, Mục 31 Hoạt động phong trào là số thực tế được chi của đơn vị dự toán công đoàn cấp dưới (đã giảm 10% chuyển sang Mục 37 Kinh phí nộp cấp trên trực tiếp quản lý).

## **3. Thực hiện công tác thu, nộp nguồn kinh phí điều chỉnh chi hành chính, chi hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn:**

Đơn vị dự toán công đoàn cơ sở thực hiện nộp nguồn điều chỉnh giảm theo chỉ tiêu giao dự toán tài chính hàng năm cho cấp công đoàn trực tiếp quản lý tài chính (Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW; Công đoàn TCT).

Đơn vị dự toán công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện nộp nguồn điều chỉnh giảm theo chỉ tiêu giao dự toán tài chính hàng năm cho LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW; Công đoàn TCT bao gồm số điều chỉnh giảm của các đơn vị quản lý tài chính và của cấp mình.

LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW; Công đoàn TCT thực hiện nộp nguồn điều chỉnh giảm theo chỉ tiêu giao dự toán tài chính hàng năm cho Tổng Liên đoàn bao gồm số điều chỉnh giảm của các đơn vị quản lý tài chính và của cấp mình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thu, tổng hợp, quản lý nguồn điều chỉnh giảm để phục vụ cho Đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Các đơn vị dự toán thực hiện việc nộp nguồn điều chỉnh giảm về đơn vị giao dự toán theo kế hoạch phân bổ số nộp tối đa 1 quý 1 lần nộp.

Công đoàn cấp trên khi thực hiện cấp trả kinh phí cho công đoàn cấp dưới được bù trừ số nộp nguồn điều chỉnh giảm theo chỉ tiêu đã giao dự toán tài chính đầu năm.

Việc chấp hành nộp nguồn điều chỉnh giảm 10% chi hành chính và 10% chi hoạt động phong trào được vận dụng theo Quyết định số 271/QĐ-TLĐ ngày

07/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định khen thưởng, xử phạt thu, nộp tài chính công đoàn.

**4. Thực hiện hạch toán, quyết toán nguồn kinh phí điều chỉnh chi hành chính, chi hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn:**

Nguồn kinh phí điều chỉnh giảm được thực hiện theo các bước nêu trên. Hết niên độ bù trừ theo số quyết toán thực tế tại mục chi hành chính và chi hoạt động phong trào.

Việc theo dõi hạch toán Kinh phí điều chỉnh giảm 10% chi hành chính và 10% chi hoạt động phong trào được thực hiện như **Kinh phí nộp cấp trên trực tiếp quản lý** theo Hướng dẫn 1435/HD-TLĐ ngày 30/9/2014 thực hiện chế độ kế toán HCSN trong các đơn vị kế toán cơ quan công đoàn.

**III. Tổ chức thực hiện:**

Các cấp công đoàn tổ chức quán triệt Nghị quyết số 09<sup>C</sup>/NQ-BCH ngày 18/10/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn và Hướng dẫn này vào hội nghị quán triệt hoạt động công tác năm.

Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty nộp nguồn điều chỉnh giảm về Tổng Liên đoàn theo quý vào Tài khoản chuyên theo dõi nguồn thu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tổ chức triển khai và có sơ kết đánh giá sau 01 năm thực hiện báo cáo về Tổng Liên đoàn. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc đơn vị phản ánh về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tài chính) để được xem xét, giải quyết./.

*Nơi nhận:*

- Thường trực ĐCT-TLĐ;
- Ủy viên BCH, UBKT TLĐ;
- LĐLĐ tỉnh, TP, CĐNTW và tương đương;
- Các Ban trực thuộc TLĐ;
- Lưu VT, Tài chính TLĐ.

**TM. BAN CHẤP HÀNH**  
**BỘ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**  
**BAN**  
**CHẤP HÀNH**  
**TRUNG ƯƠNG**

**Trần Thanh Hải**

Số: 09<sup>o</sup>/NQ-BCH

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016.

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA BAN CHẤP HÀNH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM  
(KHOÁ XI)**

**Về điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào  
tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế  
của Công đoàn phục vụ đoàn viên, công nhân, lao động  
các Khu công nghiệp, Khu chế xuất.**

Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012 về việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn;

Căn cứ Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn có quy định thẩm quyền của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong phân phối nguồn tài chính công đoàn tại các cấp công đoàn, các nội dung chi hoạt động công đoàn;

Căn cứ Thông báo số 176/TB-VPCP ngày 13 tháng 7 năm 2016 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 09 tháng 7 năm 2016 về việc giao Tổng Liên đoàn xây dựng các thiết chế của Công đoàn phục vụ công nhân, lao động tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất.

Căn cứ Nghị quyết 07b/NQ-TLĐ ngày 21/01/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới với mục tiêu: *“nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công đoàn, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tài sản của tổ chức Công đoàn từ nguồn tài chính công đoàn, từ đó đảm bảo điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cho người lao động”*;

Căn cứ nhu cầu cấp bách của đoàn viên công đoàn và người lao động về nhà ở, nhà trẻ, nơi mua sắm, nơi khám bệnh, mua thuốc và nơi vui chơi, giải trí tại các khu công nghiệp, khu chế xuất;

Căn cứ Biên bản ngày 12/10/2016 về kết quả phiếu biểu quyết xin ý kiến Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam việc điều tiết tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI)

**QUYẾT NGHỊ.**

**Điều 1:** Điều chỉnh giảm 10% chi hành chính và điều chỉnh giảm 10% chi hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn dành cho đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn phục vụ đoàn viên, công nhân, lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên toàn quốc.

**Điều 2:** Nguồn điều chỉnh được thu tập trung về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thời gian thực hiện trong 04 năm (từ năm 2017 đến năm 2020).

**Điều 3:** Giao Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- Đ/c Thủ tướng Chính phủ (thay B/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND MTTQVN (thay B/c);
- Ban Dân vận TW;
- Ủy viên BCH, UBKT TLD;
- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố
- Các CĐNTW và tương đương, CĐ TCTy trực thuộc TLD;
- Các Ban, đơn vị trực thuộc TLD;
- Lưu VT, ban Tài chính TLD.

